



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 20 มิถุนายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11228

หน้า: 16(ขวา), 13

Col.Inch: 45.35 Ad Value: 65,757.50 PRValue (x3): 197,272.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สาวเครือข่ายค้ายารายใหญ่ไทย-ตปท.ประสานใต้หวันจับ

สาวเครือข่ายค้ายา รายใหญ่ไทย-ตปท. ประสานใต้หวันจับ

กรุงเทพธุรกิจ • ขยายผลคดี “ปู้กี้” ป.ป.ส. ตรวจสอบเส้นทางเงินหลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ ในไทย-ต่างประเทศ หลังพบลำเลียงผ่านหลาย ประเทศ ลาว เวียดนาม ไทย เวียดนาม ก่อนส่ง ใต้หวันตลาดใหญ่ ซึ่คดีนี้กรังตั้งแค่รายย่อย ตำรวจป.ส.ประสานใต้หวันตามจับเพิ่ม พร้อมทั้ง ตรวจเว็บสอนผลิต เพิ่มปริมาณคุม 3 ผู้ต้องหา ผากซังศาล-ค่านประกัน

ความคืบหน้าหลังตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าจับกุมนางสาวปริศนา พรายแสง หรือ ปู้กี้ อดีตนักวิ่งชื่อดัง พร้อมนายชวลวิทย์ คีตะตระกูล สามี และนายสูง เสง ยี ชาวใต้หวัน

อ่านต่อหน้า | 13

ต่อจากหน้า 16

สาวเครือข่าย

ที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด จากใต้หวัน และถูกเฝ้าติดตาม จาก ป.ป.ส.มากกว่า 1 ปี พร้อมการ ตรวจยึดของกลางยาเสพติดและ อุปกรณ์การผลิต การเสพ หลาย รายการระหว่างเตรียมส่งมอบ เค ตามีน ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ เมื่อคืนวันที่ 17 มิ.ย.

วานนี้(19 มิ.ย.) พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ผบช.ป.ส.) เปิดเผย หลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ว่า ปู้กี้ยอมรับว่าติดยาเสพติดมานาน พยายามเลิกแต่เอาชนะไม่ได้ จึงเข้าร่วม โดยรับยาเสพติดมาจาก เครือข่ายย่านโชคชัย 4 ก่อนแบ่งขาย จากตรวจสอบพบว่าเป็นเครือข่าย ชาวไทยที่ค้าขายกันมา 2-3 ปี โดยพบว่า บัญชีของปู้กี้ มียอดเงินหมุนเวียน ในบัญชีหลัก 10 ล้านบาท มีทั้งเงินที่ ได้มาจากงานบันเทิงและค้ายาเสพติด นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตรวจสอบ Dark Web ที่อ้างว่า มีการเผยแพร่

วิธีการผสมสารอื่นเพื่อเพิ่มปริมาณ ยาเสพติดด้วย

พล.ต.ท.ชินภัทร ตอบข้อถามโดย ยืนยันว่าคดีนี้ เข้าข่ายเป็นขบวนการ ค้ายาเสพติดข้ามชาติ มีชาวต่างชาติ เกี่ยวข้อง มีการส่งออกยาเสพติด และประสานไปยังทางการใต้หวันให้ ติดตามผู้ต้องหาอีก 1 รายที่หลบหนี ซึ่งเป็นคนสั่งซื้อและเป็นนายทุนมาดูแล ของก่อนจะบินกลับไ้ ขณะนี้ บช.ป.ส. ได้มอบหมาย พล.ต.ต.ชาติรี ไพศาล ศิลป์ รอง ผบช.ป.ส.เป็นหัวหน้าชุด

ต่อมาตำรวจ บช.ป.ส. เบิกตัว ผู้ต้องหาทั้ง 3 ออกจากห้องควบคุม ก่อนนำขึ้นรถควบคุมไปผลิตฟองต่อ ศาลอาญา เพื่อมาขออำนาจศาลฝาก ชังครั้งแรก 12 วัน ตั้งแต่ 19-30 มิ.ย. เนื่องจากสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น โดยตำรวจได้คัดค้านการประกันตัว

ด้าน พล.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึง ความเคลื่อนไหวของขบวนการค้า ยาเสพติดว่า ปัจจุบันตลาดใหญ่ของ ยาเสพติดประเภท ยาไอซ์ อยู่ที่ใต้หวัน โดยบางส่วนกระจายไปยังประเทศ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยมี แหล่งผลิตอยู่ตามแนวชายแดนไทย ก่อนจะถูกลำเลียงโดยชนกลุ่มน้อยใน ประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อเข้ามาถึง ผังไทย ยาไอซ์ จะมีราคา กิโลกรัมละ 3 - 4 แสนบาท และหากหลุดไปถึง ใต้หวัน 1 - 2 ล้านบาท

หลังใช้ระยะเวลาสืบสวนมา เกือบ 1 ปี พบกลุ่มนักค้ายาไอซ์ เข้ามาในคราบนักธุรกิจ สำรวจตลาด และสินค้าที่ได้รับความนิยม จากนั้น เข้าไปดูโรงงานผลิตเพื่อวางแผนการ บรรจุเพื่อส่งออกใต้หวัน โดย เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถบิดบด เจ้าหน้าให้ที่แนะนำเนียนที่สุด เช่น นำ กางเกงยีนส์ไปซุกยาไอซ์ บรรจุใส่ กระเป๋าเป้ยีน บรรจุลงในกระเป๋า กึ่งสำเร็จรูป หรือซุกซ่อนในลำโพง เครื่องเสียง เป็นต้น

การสืบสวนยังพบว่าแม่เครือข่าย นี้จะเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แต่เพิ่งเริ่ม จ่ายเงินค้ายาเสพติดในช่วงต้นเดือน มิ.ย.โดยทราบว่า ผู้รับซื้อยาเสพติด

เป็นนักค้ารายใหญ่ในเครือข่ายจาก ใต้หวัน ซึ่ง ป.ป.ส.ไทย ได้ส่งข้อมูลให้ ป.ป.ส.ใต้หวันไปดำเนินการต่อแล้ว

ส่วนกรณีปู้กี้และสามีนั้น ถือเป็นนักค้ารายย่อย แต่สาเหตุที่มา เชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวใต้หวันเนื่อง จากป.ป.ส.มีปฏิบัติการยึดยาไอซ์ ล็อต ใหญ่ได้ที่โกดัง จ.ปทุมธานี 1.5 ตัน จนทำให้ยาไอซ์ขาดตลาด กลุ่มเครือ ข่ายยาเสพติด ที่เป็นโบรกเกอร์จัดหา จึงให้ชาวใต้หวันระดมจากนักค้ายา รายย่อยจนโยงไปถึงอดีตนักกรัง

พล.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ขณะนี้ ป.ป.ส.อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้น ทางการเงินของเครือข่ายยาไอซ์ไทย- ใต้หวัน เฉพาะเครือข่ายรายใหญ่ที่ ส่งออกยาเสพติดไปยังใต้หวัน โดย ยังมีอีกหลายเครือข่ายที่ ป.ป.ส.เฝ้า ติดตาม ซึ่งพบว่าขบวนการค้ายาเสพติด ไปยังใต้หวันใช้เส้นทางลำเลียงจาก หลายประเทศทั้งจากลาว พม่า ไทย และเวียดนาม จึงมีการประสานแล กเปลี่ยนข้อมูลกับป.ป.ส.ในประเทศ เหล่านี้แล้ว

ส่วนการขยายผลไปถึงนักค้าราย ย่อยและคนในวงการบันเทิง จะเป็น ส่วนงานสอบสวนของตำรวจ ซึ่ง จะต้องเรียกสอบผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่าง การดำเนินคดีกับผู้ต้องค้ายาไอซ์ ที่มาจากเครือข่าย ใต้หวัน ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด เตรียมดำเนิน คดีกับผู้ต้องหาอีกกลุ่ม ที่ประกอบ ด้วย MR.FILUANG GLOXION MR.ZHOU QIANGCH สัญชาติ จีน นายสุบรรณ มหาชนนท์ และ นายจ้อย แยมแข็ง หลังถูกจับกุมได้ พร้อมยาไอซ์ น้ำหนัก 1 ตัน มูลค่า กว่า 2 พันล้านบาท บรรจุในกล่อง รองเท้า 632 กล่อง ซุกซ่อนอยู่ใน ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมส่งไปยัง ประเทศฟิลิปปินส์